



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของคณะ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดมาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเคร่งครัด อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือ หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓. ให้หน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ให้ทุกหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้ง ขั้นตอนและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงคู่มือ หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล